

ทางถานตั้งรอนเลขาร สบสช.อีค

เมื่อวันที 8 เม.ค. ทีสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สบสช.) น.ส.สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำทีกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประมาณ 30 คน เข้าพบ นพ.วินัย สวัสดิศวร เลขารธิการ สบสช. เพื่อขอทราบแนวทางในการคัดเลือกตำแหน่งรอนเลขารธิการฯ สบสช. เพิ่ม 2



ศ.ดร.สมกิต เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประกาศยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2556 มุ่งสานต่อนโยบายหลัก ด้านวิจัย นานาชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทีห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

ตำแหน่ง ซึ่งกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเกรงว่า จะมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการดำเนินการคัดเลือก โดย นพ.วินัยกล่าวว่าการคัดเลือกรอนเลขารธิการ สบสช.มีความล่าช้า เนื่องจากตามกฎหมาย หนึ่งของคุณสมบัติของผู้ทีจะเป็นรอนเลขารฯ สบสช.จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ดังนั้น จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไม่ ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าจะคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เมื่อใด เพราะต้องขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของ กกต. อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกรอนเลขารฯ สบสช.เป็นกระบวนการภายในของ สบสช. ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุนสบสช. อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกตำแหน่งรอนเลขารฯ สบสช.นั้น จะเป็นการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นคนภายใน สบสช. มาคัดเลือกบุคคลทีมีความเหมาะสม ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาสมัครได้

ด้าน น.ส.สุภัทรา กล่าวว่า ในการเลือกรอนเลขารฯ สบสช.ทั้ง 2 ตำแหน่งนั้น นพ.วินัยสามารถดำเนินการได้เลย เพราะเป็นอำนาจของเลขารธิการ สบสช. โดยตรง การเดินทางเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อต้องการเรียกร้องให้ นพ.วินัยยึดหลักการทีเคยใช้ในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซง อย่างไรก็ตาม จากการทีมีการตรวจสอบประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรอนเลขารฯ สบสช.บางรายพบว่า มีความเชื่อมโยงกับการเมือง ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพมากนักน้อยเพียงใด.

สธ.แจง 2 เหตุขึ้นค่ารักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีการพิจารณากระทู้ถามสดของ นพ.เหิรชัย สุวรรณเพ็ญ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เรื่องการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐถาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าเมื่อกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากจัดหางบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แค่ 2,755 บาท/คน/ปี ซึ่งลดลงจากสมัยรัฐบาลพรรค ปชป. ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด สธ.มีปัญหาการเงินจนไม่สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่

มีประสิทธิภาพได้

ทั้งนี้ นายกษมมอบหมายให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. ชี้แจงแทนว่า การประกาศปรับราคาค่ารักษาพยาบาล มีเหตุผล 2 ประการ คือ 1.สธ.ไม่ได้ปรับขึ้นตั้งแต่ปี 2547 หลังมีระเบียบ สธ.ปรากฏว่าการบริการในสังกัด สธ.มีเพิ่มขึ้นมาใหม่ 758 รายการ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ถ้าไม่ปรับค่าบริการ จะทำให้การคิดค่าบริการของสถานพยาบาลของกองทุนต่างๆ มีความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ จะไม่มีการคุ้มครองผู้มารับบริการ และ 2.เหตุผลด้านเศรษฐกิจ โดยพบว่าในรอบ 10 ปีมีต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรง วัสดุ ค่าเสื่อมราคา และที่สำคัญระเบียบปี 2547 ไม่เอื้ออำนวยต่อการเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนต่างๆ

ตบเท้ากดดันเลขาสปสช. หวั่นการเมืองแทรกแซง!

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้าพบ นพ.วินัย สวัสดิ์วิตร เลขา สปสช. หวั่นการเมืองแทรกแซงการเลือกรองเลขาธิการ เกรงทุจริตเชิงนโยบายเอื้อพวกพ้อง ด้านเลขาธิการยื่นที่ผลคัดเลือกช้าเพราะต้องให้ กกต.ตรวจคุณสมบัติ

วันที่ 31 มกราคม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ประมาณ 30 คน นำโดย น.ส.สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เดินทางเข้าพบ นพ.วินัย สวัสดิ์วิตร เลขาธิการ สปสช. เพื่อขอทราบแนวทางในการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการเพิ่ม 2 ตำแหน่ง ซึ่งกลุ่มคนรักหลักประกันเกรงว่า จะมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการคัดเลือก

นพ.วินัยกล่าวว่า การคัดเลือกรองเลขาธิการล่าช้าเนื่องจากตามกฎหมายแล้ว หนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นรองเลขาธิการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดว่า มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไม่ ทำให้ไม่

สามารถระบุได้ว่า จะคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อใด ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของ กกต.ที่จะส่งกลับมาถึง สปสช. อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกรองเลขาธิการเป็นกระบวนการภายในของ สปสช. ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุน สปสช.

ผู้สื่อข่าวถามว่า จริงหรือไม่ที่ว่ามีผู้อำนวยการเขต สปสช. ลงชื่อหนังสือลาออกล่วงหน้า หากพบว่า การเลือกตั้งดังกล่าวมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซง นพ.วินัยกล่าวว่า ยังไม่เห็นจดหมายดังกล่าว และยังไม่มีใครส่งหนังสือมาถึงแต่อย่างใด ทั้งนี้ คงไม่มีใครอยากเห็นภาพเช่นนี้เกิดขึ้น แต่หากมีก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยถือเป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในการเลือกตำแหน่งดังกล่าว แต่ขอให้เชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นมีกติกา ระบบตรวจสอบในการดำเนินการอยู่

“ตามกฎหมายการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการเป็นบทบาทหน้าที่ของ สปสช. แต่ในการคัดเลือกครั้งนี้ ทำในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีคนภายในพิจารณาตัดสิน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาสมัครได้ ซึ่งในหลายตำแหน่งก็เปิดรับคนภายนอก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนในถึงจะทำงานได้ เพราะการบริหารเป็นเรื่องที่ต้องดูความสามารถเป็นหลัก ซึ่งผมเข้าใจว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้จะต้องดูความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำหน้าที่ด้วย” นพ.วินัยกล่าว

น.ส.สุภัทรากล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้อยากให้ นพ.วินัยยึดหลักการที่เคยใช้ในการบริหารระบบหลักประกัน ไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซง แต่จากการที่มีการตรวจสอบประวัติผู้สมัครบางรายพบว่า มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมือง ซึ่งไม่มั่นใจว่า บุคคลเหล่านั้นจะเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพมากน้อยเพียงใด อาจทำให้เกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายในการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องเกิดขึ้นได้

เดลินิวส์

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 หน้า 14

ยันขึ้นค่ารักษาพยาบาลตามต้นทุน

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่รัฐสภา นายชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข ชี้แจงกรณีการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขว่า การประกาศปรับราคาค่ารักษาพยาบาล มีเหตุผล 2 ข้อ คือ 1. กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปรับขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งหลังจากมีระเบียบของกระทรวงปรากฏว่าการบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีบริการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 758 รายการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบดังกล่าว ดังนั้นถ้าไม่ปรับค่าบริการ จะทำให้การคิดค่าบริการของสถานพยาบาลของกองทุนต่าง ๆ มีความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้จะไม่มีผู้คุ้มครองผู้มารับบริการ นายชลน่าน กล่าวต่อว่า และเหตุผลที่ 2 เป็นเหตุผลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยพบว่าในรอบ 10 ปี มีต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ราคาวัตถุ ค่าเสื่อมราคา และที่สำคัญ ระเบียบปี 2547 ไม่เอื้ออำนวยต่อการเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนต่าง ๆ.

เตลีพิวส์

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 หน้าที 16

เทศบาลทุ่มงบช่วยเหลือผู้สูงอายุ-คนพิการ-ผู้ป่วยเอดส์

นายสมชาย ต้นประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ อันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จากเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากทางราชการเป็นเงินกว่า 33 ล้านบาท เป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน

ที่ผ่านมาเทศบาลได้จัดทำประชาคมชาวบ้านเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับเบี้ยยังชีพครบทุกชุมชนแล้ว ผลปรากฏว่า วันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพรวมทั้งสิ้น 4,201 ราย เป็นผู้สูงอายุ 3,838 คน ส่วนผู้พิการมี 343 ราย และผู้ป่วยเอดส์อีก 20 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุ และผู้พิการที่

ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2557 อีก 408 ราย ประกอบด้วยผู้สูงอายุ 355 ราย แยกเป็นอายุ 60-69 จำนวน 330 ราย, อายุ 70-79 จำนวน 15 ราย, อายุ 80-89 จำนวน 7 ราย และอายุ 90 ปีขึ้นไปจำนวน 3 ราย ส่วนผู้พิการมี 53 ราย จะเริ่มรับเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป

อีกด้านหนึ่ง นายเกริกชัยชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงจัดประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรภัญญะขึ้นในวันที่ 6-7 ก.พ.นี้ ที่วัดดาวโคง ต.คลองเงิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยวันที่ 6 ก.พ.เป็นการประกวดบรรยายธรรม 4 ระดับคือ ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนวันที่ 7 ก.พ. มีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ผู้ชนะการ

แข่งขันทั้ง 2 ประเภท จะได้รับประกาศนียบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดสวดมนต์หมู่ระดับภาค 15 เพื่อแข่งขันกับนักเรียนอีก 3 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดย จ.สมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่วัดดาวโคง ในวันที่ 27- 28 มี.ค.นี้ ผู้ชนะเลิศในระดับภาคจะได้เข้าแข่ง ขันในระดับประเทศที่วัดคอนคาราม กรุงเทพฯ ซึ่งได้พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันวิสาขบูชาเดือน พ.ค. ต่อไป

สำหรับเยาวชนที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมครั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม อาคารศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วไม่มีสิทธิสมัครในช่วงชั้นที่เคยเข้าประกวดอีก หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-8138 ในวันและเวลาราชการ.

บุกตรวจค้นเรือนจำ

ที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายศิริพงษ์ ทานตระกูล ผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายทวี ดวงธัมมา ผบ.เรือนจำ จ.ปทุมธานี นำกำลังซึ่งได้สนธิกันหลายฝ่ายประมาณ 300 นาย บู๊โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำ จ.ปทุมธานี เพื่อป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย และของต้องห้ามทุกชนิดที่มีการลักลอบนำเข้าไปภายใน

โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นอย่างละเอียดใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ผลการตรวจค้นพบมีดและเหล็กปลายแหลมจำนวนหนึ่ง อุปกรณ์การเสพยาเสพติด 3 ซิ่น ไฟ และอุปกรณ์ในการสักอย่างละ 1 ชุด หนังสือสักลาย และหนังสือโป๊ พร้อมบุหรี่ยาจำนวนมาก แต่ไม่พบยาเสพติด และโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้มีการเข้าตรวจค้นอย่างต่อเนื่องต่อไป.